

อาการพระจันทร์เต็มดวงมนุษย์หมาป่าอาละวาดจริง!!

นำเสนอเมื่อ : 17 ธ.ค. 2552

อาการพระจันทร์เต็มดวง มนุษย์หมาป่าอาละวาดจริง!!



โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 17 ธันวาคม 2552 16:09 น.



ผู้ป่วยหลายคนที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในชิตนีย์ ในคืนพระจันทร์เต็มดวง แสดงอาการคล้ายมนุษย์หมาป่า



เดลีเมล - งานวิจัยจากแดนจริงใจระบุคืนพระจันทร์เต็มดวงทำให้คน
กลายเป็นสภาพคล้ายมนุษย์หมาป่าได้จริง เพราะดวงจันทร์เพ็ญอาจกระชากความร้ายในตัวมนุษย์ให้
เปิดเผยออกมา และเปลี่ยนคนกลายเป็นสัตว์ที่ทั้งกัดทั้ง ถ่มน้ำลาย และจิกข่วน

หากคุณเคยคิดว่ามนุษย์หมาป่าเป็นแค่เรื่องเล่าสยองขวัญ คุณอาจต้องคิดใหม่
เพราะผลศึกษาชิ้นหนึ่งที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาบางชี้ว่า
แม้เราไม่ได้กลายเป็นสัตว์ร้ายเล็ดเหมือนในหนังสือหรือหนังดังหลายเรื่อง
แต่คืนพระจันทร์เต็มดวงอาจทำให้บางคนแสดงอาการดุร้าย คล้ายสัตว์อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
ซึ่งน่าเป็นห่วง

การศึกษาที่จัดทำขึ้นในออสเตรเลียพบว่า นับจากต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคม
หน่วยบริการฉุกเฉินได้รับตัวผู้ป่วยที่มีอาการดุร้าย
และอาละวาดอย่างรุนแรงคล้ายอาการของมนุษย์หมาป่า
เขารับการบำบัดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทางเหนือของชิตนีย์ถึง 91 คน

ที่น่าสนใจคือ 1 ใน 4 ของผู้ป่วยเหล่านี้มีอาการกำเริบในคืนพระจันทร์เต็มดวง
มากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ในรอบการเกิดข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ถึงสองเท่า

ลีโอนี คาลเวอร์ พยาบาลผู้ทำการวิจัยด้านพิษวิทยา
เล่าว่าผู้ป่วยเหล่านี้บางคนทำร้ายเจ้าหน้าที่เหมือน เป็นสัตว์ป่า ทั้งกัด ข่วน ถ่มน้ำลายใส่
จึงจำเป็นต้องใส่หน้ากากคลุมประสาธต์และมัดแขนขาให้นอนอยู่ บนเตียง
เพื่อป้องกันทั้งเจ้าหน้าที่และตัวผู้ป่วยเอง

การศึกษาของคาลเวอร์ที่ตีพิมพ์อยู่ในเมดิคัล เจอร์นัล ออฟ ออสเตรเลีย
ระบุว่าบางคนอาจนำผู้ป่วยเหล่านี้ไปเปรียบเทียบกับมนุษย์หมาป่าในอดีต
ซึ่งว่ากันว่าจะแปลงร่างกันในช่วงพระจันทร์เต็มดวง

คาลเวอร์เสริมว่า ตามตำนานเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่ายังมีการอ้างอิงถึงกรรม
ที่มีการชะโลม ‘น้ำมันวิเศษ’ บนร่างกาย
หรือสูดดมไอระเหยของน้ำมันดังกล่าวเพื่อแปลงร่างจากคน เป็นสัตว์

น้ำมันที่ว่ามีส่วนผสมสำคัญคือ เบลลาดอนนาและไนท์เชด ซึ่งเป็นต้นไม้พิษทั้งคู่
และส่วนผสมเหล่านี้มีฤทธิ์ทำให้เกิดอาการคลั่ง
เกิดภาพลวงตาและหลอนวราภรณ์ของตัวเองแปลงร่างกลายเป็นสิ่งอื่น

อย่างไรก็ตาม มนุษย์หมาป่ายุคปัจจุบันใช้ยากระตุ้นที่ต่างออกไป คาลเวอร์เผยว่ากว่า
60% ของผู้ป่วยในการศึกษาของตน มีอาการมีเมามากจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด

“การค้นพบของเราสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า
ในคืนพระจันทร์เต็มดวงมีแนวโน้มมากขึ้นกว่าคืนอื่นๆ
ที่จะมีการกระชากความรุนแรงและพฤติกรรมก่อกวนอย่างรุนแรง” คาลเวอร์สรุป